

Số: 494/KH-PGDĐT

Krông Pa, ngày 07 tháng 11 năm 2018

V/v: Triển khai thực hiện  
kế hoạch tháng 11/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường MN, TH và THCS.

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 – 2018), phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban lãnh đạo các đơn vị trường triển khai thực hiện một số nội dung đã được thống nhất tại hội nghị giao ban ngày 03/11/2018 như sau.

1. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức phổ biến, tuyên truyền truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống Nhà giáo qua các thời kỳ đối với cán bộ, giáo viên và học sinh nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Tăng cường các biện pháp nhằm duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần; thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình theo quy định. Trong đó: Từ ngày 29/10 đến ngày 24/11/2018: Từ tuần 9 đến tuần 12 đối với bậc học Mầm non và Tiểu học; từ tuần 10 đến tuần 13 đối với bậc học THCS. Đảm bảo các quy định trong việc dạy học tự chọn; công tác tư vấn, hướng nghiệp; dạy – học 02 buổi/ngày; buổi dạy thứ hai đối với bậc học mầm non; duy trì việc mở các lớp XMC và tiếp tục duy trì, mở các lớp bổ túc THCS theo kế hoạch.

3. Tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”; tổ chức ” có chất lượng và hiệu quả tuần lễ “Dạy tốt – Học tốt; thường xuyên kiểm tra, rà soát kế hoạch nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu kém; quan tâm đến đối tượng học sinh là người DTTS, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Phát huy hiệu quả của Tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cụm trường; chú trọng đến việc tổ chức các chuyên đề với nội dung cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị trường đối với từng bậc học.

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành và tham gia các cuộc thi, hội thi các cấp. Trong đó: Cấp trường có Hội thi giáo viên dạy giỏi; cấp huyện có Hội thi “Tiếng hát dân ca học sinh cấp Tiểu học”; cuộc thi khoa học kỹ thuật và học sinh giỏi lớp 9 bậc THCS; tham gia Liên hoan Tiếng hát giáo viên cấp tỉnh đối với cán bộ, giáo viên. Đặc biệt các đơn vị trường có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS cần tạo mọi điều kiện, động viên thích đáng đối với giáo viên trong quá trình tham gia dự thi.

5. Tất cả các đơn vị trường kiểm tra, rà soát, đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; các tiêu chuẩn về xây dựng Nông thôn mới và báo cáo kết quả về PGD&ĐT vào ngày 30/12/2018 (riêng 02 trường: trường THCS Dân tộc Nội trú đề nghị kiểm tra công nhận lại và trường THCS Nguyễn Trãi đề nghị công nhận mới trường đạt chuẩn quốc gia lập hồ sơ đề nghị lưu ý trước ngày 10/10/2018; gửi hồ sơ đề nghị về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/11/2018). Xã Ia Mlah và xã Chư Gu chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai kế hoạch phân đầu đạt chuẩn 02 tiêu chí về giáo dục - đào tạo năm 2019 và năm 2020.

6. Lãnh đạo các đơn vị trường đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ và mở rộng lĩnh vực, nội dung kiểm tra theo đúng quy trình, lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện trong nội dung báo cáo hàng tháng về PGD&ĐT. Đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra. Thực hiện công khai, minh bạch tất cả các hoạt động trong nhà trường; phát huy tính dân chủ trong quá trình tổ chức thực hiện. Phổ biến, vận động cán bộ, giáo viên tích cực học tập, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các nội dung đã được tập huấn; chỉ đạo, kiểm tra, nắm bắt cụ thể việc bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2018 – 2019 theo kế hoạch.

7. Chủ động, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với công đoàn và các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức và phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20/11: dự giờ, thao giảng, hội giảng; các cuộc thi, hội thi; các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao;.. tọa đàm nhằm ôn lại truyền thống Nhà giáo; quan tâm, thăm hỏi thầy, cô giáo đã nghỉ hưu trên địa bàn; tích cực tham gia các hoạt động do ngành tổ chức. Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, giờ giấc làm việc, đảm bảo kỷ cương, nề nếp; các quy định về An toàn giao thông, đảm bảo an ninh học đường, nguy cơ và hậu quả do tai nạn giao thông nhất là thời điểm ngày 20/11 đối với học sinh.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo của Ban lãnh đạo nhà trường; thường xuyên quán triệt đến cán bộ, giáo viên Quyết định số 16 của BGD&ĐT quy định về đạo đức nhà giáo; cán bộ, giáo viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật. Tiếp tục kiện toàn, củng cố hồ sơ sổ sách nhà trường, hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ giáo viên,... theo quy định và các văn bản hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo cũng như văn bản chỉ đạo của ngành chuyên môn. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như phòng chống cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất trong mùa mưa bão để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với các đơn vị trường cấp THCS xã Krông Năng và xã Ia Rсай cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cho học sinh ở nội trú.

9. Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo thực hiện việc bảo quản, phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học; chỉ đạo phòng Thư viện – Thiết bị trong việc sắp xếp, bố trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học và thẩm mỹ; cập nhật và đảm bảo hồ sơ, sổ sách theo quy định; tiếp tục phát động phong trào đọc sách đến các điểm trường; phát động và khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học. Tiếp tục xây dựng

cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn. Xây dựng thư viện xanh, đăng ký thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến.

10. Phối kết hợp và hoàn thành việc điều tra, cập nhật số liệu vào phần mềm về công tác PCGD, XMC năm 2018 theo đúng văn bản chỉ đạo của ngành. Các Trung tâm học tập cộng đồng tích cực tổ chức thực hiện, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch trong năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện theo 02 yêu cầu: Trong đó: Báo cáo theo năm kế hoạch từ tháng 01-11/2018 (*chậm nhất ngày 10/11/2018*) và học kỳ I năm học 2018 – 2019 từ tháng 09- 12/2018 (*theo thời gian báo cáo của Học kỳ*); có kế hoạch khảo sát, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong năm 2019; tiếp tục lập hồ sơ đề nghị củng cố, kiện toàn Ban Giám đốc đối với một số trung tâm.

11. Lãnh đạo nhà trường kiểm tra, rà soát việc phân công phân nhiệm CB, GV một cách hợp lý, đảm bảo định mức theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc bàn giao nội dung công việc đối với một số cán bộ quản lý và viên chức kế toán theo Quyết định điều động và giao nhiệm vụ của UBND huyện. Tổ chức họp bàn và lên lịch làm việc đối với viên chức kế toán đảm nhận nhiều đơn vị trường (gửi về PGDĐT 01 bản trước ngày 10/11/2018 để phòng nắm bắt và theo dõi).

12. Kiểm tra, rà soát và vận động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các khoản đóng góp; giải quyết kịp thời, đảm bảo các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí chi thường xuyên. Tiến hành thu học phí đúng theo hướng dẫn của các cấp. Đối với các đơn vị tự chủ lập dự toán thu chi năm 2019 (Lưu ý đưa vào dự toán chi mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh còn thiếu). Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra công tác công vụ, kiểm tra các khoản thu ngoài quy định và kiểm tra các đơn vị trường theo kế hoạch.

Đề nghị Ban lãnh đạo các đơn vị trường cụ thể hóa những nội dung trên đến từng cán bộ, giáo viên và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo để có hướng chỉ đạo kịp thời. *vu*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (thực hiện);
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- Lưu VT – CM.



**Nguyễn Văn Vĩnh**